

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

# @MUT RMUTP

## Newsletter

จดหมายข่าวงานประกันคุณภาพการศึกษาและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ISSN : 2586-9515



บูรณาการการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมนอกห้องเรียน



## Message from Editor

@MCT RMUTP Newsletter ฉบับปฐมฤกษ์ เป็นจดหมายข่าวที่มีวาระการเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอเนื้อหาความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในด้านต่างๆ ซึ่งเป็นผลมาจากการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ครอบคลุมผลงาน ทั้งในส่วนของฝ่ายบริหาร ฝ่ายวิชาการและวิจัย ฝ่ายวางแผน รวมทั้งฝ่ายกิจการนักศึกษา ทั้งนี้ นอกจากจะเป็นการรายงานผลสำเร็จในการดำเนินการตามหลักการประกันคุณภาพการศึกษาแล้ว

@MCT RMUTP Newsletter ยังเป็นช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์คณะฯ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบผลการดำเนินงานในแต่ละด้านอีกด้วย

สำหรับช่องทางการสื่อสารกับกองบรรณาธิการสามารถติดต่อได้ที่ qa.mct@rmutp.ac.th หรือโทร 0-2665-3777 ต่อ 6815 และ 6817 บรรณาธิการ @MCT RMUTP Newsletter

## Contents สารบัญ

Message from Editor	2
MCT Life	3
MCT Social Contribution	5
MCT Cover Story	7
MCT Interview	10
MCT Academic	11
MCT Inc	13
MCT Art & Cultural	15
MCT @ a Glance	16

## Credit

### Advisor

อาจารย์อรุณการ สัตยพณิชย์  
(คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน)  
อาจารย์ปัทมา พยุวงค์  
(รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน)  
ดร.ฉันทนา ปาปีดธา  
(รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย)  
อาจารย์ณัฐภณ สุเมธอริคม  
(รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา)

### Co - Editor

นางสาวนภาพร ภูเพ็ชร  
นายสุรสิทธิ์ เลขมาศ

### Editorial Staff

นายสุกัวิวัฒน์ จันติมา  
นายชลณัฐ เสาทอง  
ทีม MCT Channel



กรุณาตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ  
เพื่อใช้ในการพัฒนาให้ดีขึ้นต่อไป  
<https://goo.gU/faYNVa>

## กิจกรรมนักศึกษา

### พิธีไหว้ครู คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2560



คณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 ณ Learning Space ชั้น 2 โดยชุมชน ศิลปวัฒนธรรม และสโมสรนักศึกษาคณะฯ เพื่อให้นักศึกษาทุกคนได้มีโอกาสแสดงความกตัญญูต่อครู อาจารย์ และเพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมด้านวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่ต่อไป อีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ สร้างความอบอุ่นระหว่างศิษย์และอาจารย์ รุ่นพี่กับรุ่นน้อง ซึ่งนับได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการเสริมสร้างความรักและความผูกพันให้เกิดขึ้น



## โครงการ “Big Cleaning Day”



จิตอาสา นับว่ามีส่วนสำคัญที่ช่วยหล่อหลอมให้เป็นผู้ที่มีคุณค่าในสังคมและเป็นผู้ที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ซึ่งจะช่วยเหลือกันให้เป็นบัณฑิตที่ดีมีประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน อันจะช่วยให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข และเป็นสังคมที่มีการแบ่งปันซึ่งกันและกัน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสโมสรนักศึกษาได้เล็งเห็นความสำคัญของการปลูกฝังการมีจิตสาธารณะจึงมีการจัดโครงการ “Big Cleaning Day” เป็นการจัดกิจกรรมทำความสะอาด 4 ครั้ง ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2560 - มกราคม 2561 โดยในครั้งที่ 3 จัดขึ้นในวันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560 เพื่อให้นักศึกษาของคณะฯ ได้ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบคณะฯ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากนักศึกษาทุกสาขาวิชา และทุกชั้นปี



# สื่อสารรวมใจ ใส่ใจวัดสะอาด..

ชุมชนศิลปะและวัฒนธรรม สโมสรมักศึกษาคณะเทคโนโลยี สื่อสารมวลชน เห็นความสำคัญในการปลูกฝังจิตสำนึกให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมในการเป็นบัณฑิตนักสื่อสารมวลชนที่พึงประสงค์ของตลาดแรงงาน และเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ชุมชนศิลปะและวัฒนธรรมจึงจัดโครงการ "สื่อสารรวมใจ ใส่ใจวัดสะอาด" เพื่อให้นักศึกษาของคณะฯ ได้มีส่วนร่วมในการทำประโยชน์แก่สังคม และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อน รุ่นพี่ รุ่นน้อง และคณาจารย์ โดยโครงการดังกล่าวเป็นการทำความสะอาดวัด ได้แก่ วัดบรรณารตสุนทรภារาม วัดราชาธิวาสวิหาร วัดจันทรมโสมสร และวัดมกุฏกษัตริยาราม



## โครงการ MCT FRESHY DAY 60

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน โดยชุมชนกีฬาจัดให้มีโครงการ MCT FRESHY DAY 60 เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย และการใส่ใจในกิจกรรมสุขภาพที่ดี รวมถึงช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาและบุคลากรของคณะฯ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด โครงการดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 8 กันยายน 2560 ณ โรงยิมเนเซียม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในงานมีการแบ่งทีมออกเป็น 4 สี โดยมีการแข่งขันกีฬาฟุตบอล แชร์บอลและกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์อื่นๆ นอกจากนี้ ยังมีการแข่งขันแชร์บอลทีมหญิง และฟุตบอลทีมชาย ระหว่างพี่ปี 3 และคณาจารย์และบุคลากรของคณะฯ บรรยากาศเต็มไปด้วยความสมัครสมานสามัคคีและความสนุกสนาน





## บริการวิชาการแก่สังคม

### ดีเจวัยทีน

ตอบโจทย์ความฝัน กับเส้นทางความเป็น  
นักจัดรายการวิทยุกระจายเสียงมืออาชีพ

ในวันที่ 17 ธันวาคม 2560 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ได้จัดโครงการฝึกอบรม “ดีเจวัยทีน” เพื่อให้ความรู้ในการจัดรายการวิทยุกระจายเสียง โดยเน้นผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักเรียนอาชีวศึกษาในระดับ ปวช. ทั้งนี้ น้องๆ สนใจเข้าร่วมโครงการเป็นอย่างมาก ในครั้งนี้มีดีเจมืออาชีพคือ ดีเจพีอ้อย (นภาพร ไตรวิทย์วารีกุล) มาแนะนำในการเป็นดีเจมืออาชีพให้แก่น้องๆ ที่มีความฝันอยากเป็นดีเจทุกคน

น้องๆ ได้ปฏิบัติจริงในทุกขั้นตอน ตั้งแต่เตรียมข้อมูลเขียนสคริปต์ เทคนิคต่างๆ และใช้เครื่องมือในการจัดรายการวิทยุกระจายเสียง โดยอาจารย์ของคณะฯ ที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในการเป็นผู้ประกาศ และนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียง รวมถึงนักศึกษาของคณะฯ มาช่วยดูแลและให้คำแนะนำแก่น้องๆ ด้วย ซึ่งน้องๆ ได้รับความรู้ความเข้าใจอย่างเต็มที่ และสนุกกับการลงจัดรายการวิทยุจริง บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน อบอุ่น และรอยยิ้มรวมถึงประสบการณ์ดีๆ ที่น้องๆ ได้รับกลับไป และจากการจัดโครงการในครั้งนี้มีน้องๆ นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการอยากให้มีการจัดโครงการอย่างต่อเนื่อง



“สำหรับพีอ้อย คนที่เป็นดีเจไม่ใช่นักพูดเก่ง แต่เป็นคนที่มีฟังก์ชันต่างหาก”

“คนเป็นดีเจต้องหาข้อมูล ซึ่งสมัยนี้อยากรู้อะไรเขาก็ถาม อ่า Goo ที่ Goo หรือเพื่อน Google ตามแต่ที่ใครจะเรียก ซึ่งต่างจากสมัยก่อนมาก”

“พีอ้อยอยากเป็นดีเจมาก เคยเข้าไปทำงานรับโทรศัพท์ในรายการวิทยุ เพราะอยากรู้ว่าดีเจ เขาทำงานกันอย่างไร”



# ปฏิบัติการสร้างฝันสู่การเป็น “นักสื่อสารมวลชน”

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนได้มีการจัดกิจกรรมปฏิบัติการสร้างฝันสู่การเป็นนักสื่อสารมวลชน เป็นกิจกรรมที่อยู่ในโครงการพัฒนาต้นแบบองค์ความรู้แบบบูรณาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับสถาบันอาชีวศึกษา ซึ่งเป็นการนำองค์ความรู้ทักษะปฏิบัติการ และความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพที่คณะฯ มีไปถ่ายทอดให้แก่นักเรียนระดับอาชีวศึกษา รวมถึงสร้างและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีความเข้มแข็ง โดยนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้ในศาสตร์ของการเป็นนักสื่อสารมวลชนมืออาชีพ



นักเรียนระดับอาชีวศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับความรู้และความสนุกสนานในการฝึกปฏิบัติจริง ทั้งในด้านโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ด้านโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง รวมทั้งด้านเมดิคมีเดีย ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ดี และเป็นแนวทางในการค้นพบตัวเองว่าชอบทางด้านใด จากการได้ทดลองปฏิบัติ นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความประทับใจ และอยากให้มีการจัดกิจกรรมให้แก่กลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษาอีก



# บูรณาการการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมนอกห้องเรียน

## บ่มเพาะวิชาชีพ-ทักษะชีวิต สู่ นักสื่อสารมวลชนมืออาชีพ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะในด้านการจัดการ การเรียนรู้ด้วยตัวเอง และเสริมสร้างทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ ให้นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้อย่างมีความสุข เพื่อให้นักศึกษาได้มีการเตรียมตัวและบ่มเพาะภูมิคุ้มกัน ก่อนสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิต นักสื่อสารมวลชนมืออาชีพตามวิสัยทัศน์ของคณะฯ

ในช่วงที่ผ่านมา คณะฯ ได้จัดโครงการบูรณาการผ่านโครงการบริการวิชาการแก่สังคมของฝ่ายวิชาการและวิจัย และโครงการศิลปวัฒนธรรมของฝ่ายกิจการนักศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นนโยบายสำคัญที่คณะฯ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะวิชาชีพด้วยการลงชุมชน สัมผัสกับสังคมชนบทที่แตกต่างจากสังคมเมืองเพื่อให้นักศึกษาได้ไปปฏิบัติงานจริง และได้แก้ปัญหาในการทำงานที่มีเวลาอย่างจำกัด



## บูรณาการผ่านโครงการ

### ฝายกิจการนักศึกษา

โครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อเผยแพร่สู่ประชาคมอาเซียนเป็นอีกหนึ่งโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมของฝายกิจการนักศึกษา ซึ่งเป็นการบูรณาการผ่านทักษะวิชาชีพ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และต้องการให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้เรียนในห้องเรียนไปใช้ในการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยให้ประชาคมอาเซียนได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 - 16 ธันวาคม 2560 ณ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบ็ญจโลกสูง บ้านโคกสูง ตำบลโคกสูง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี “ไทยเบ็ญจ” “ไทยเทิง” หรือ “ไทยโคราช” เป็นกลุ่มวัฒนธรรม ซึ่งอาศัยอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำป่าสัก ได้แก่ เพชรบูรณ์ ลพบุรี สระบุรี และยังคงถิ่นฐานกระจัดกระจายอยู่ในจังหวัดอื่นๆ เช่น นครราชสีมา ชัยภูมิ และบุรีรัมย์ ซึ่งมีวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตัวเอง บ้านโคกสูง เป็นชุมชนไทยเบ็ญจขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง และเป็นอีกชุมชนที่มีโอกาสด้านทานการเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้ โดยเฉพาะในช่วงที่มีการสร้างเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ได้มีการเวนคืนที่ดินเป็นจำนวนมาก หลายคนมีเงินมีทองขึ้นมา ก็ซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกจนเกินพอดีจนวิถีชีวิตของชุมชนเปลี่ยนไป

ชาวบ้านจึงเกรงว่าวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตจะได้รับผลกระทบจึงได้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบ็ญจขึ้น เพื่อเป็นศูนย์รวมของชุมชนและเป็นการแสดงอัตลักษณ์รักษาวัฒนธรรม ประเพณี อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรม ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่เด็ก และเยาวชน จากความมุ่งมั่นตั้งใจของชุมชน ทำให้คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนเลือกชุมชนไทยเบ็ญจบ้านโคกสูง เพื่อพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเผยแพร่สู่ประชาคมอาเซียน

กิจกรรมการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย นักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 4 จำนวน 56 คน แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม แต่ละกลุ่มจะได้รับหัวข้อในการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียที่แตกต่างกันออกไป ได้แก่ กลุ่มที่ 1 อาชีพ (การทอผ้า), กลุ่มที่ 2 อาหารพื้นบ้าน, กลุ่มที่ 3 ความเชื่อ, กลุ่มที่ 4 เพลงพื้นบ้าน และกลุ่มที่ 5 การท่องเที่ยว

แต่ละกลุ่มได้มีการร่วมกันวางแผนในการถ่ายทำ โดยมีอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และศิษย์เก่าที่มีความเชี่ยวชาญการผลิตสื่อเข้ามาอบรมและเป็นทีปรึกษาให้นักศึกษาทุกกลุ่ม โดยผู้ที่มาให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับชุมชนไทยเบ็ญจโคกสูงคือ คุณประทีป ย้อนสูง (ลุงมิด) ซึ่งเป็นคณะทำงานที่ดูแลชุมชนไทยเบ็ญจโคกสูง และพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบ็ญจโคกสูง

ส่วนข้อมูลเชิงลึกที่นำมาพัฒนาจัดทำเป็นสคริปต์ นักศึกษาจะลงพื้นที่ไปสำรวจ สังเกต สัมภาษณ์ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญแต่ละหัวข้อในชุมชน และนำข้อมูลที่ได้นำมาวิเคราะห์ และสังเคราะห์ออกมาเป็นสื่อมัลติมีเดียที่น่าเสนอในแง่มุมต่างๆ ซึ่งในช่วงสุดท้ายของกิจกรรมมีการนำเสนอผลงาน โดยมีอาจารย์ และศิษย์เก่าได้ช่วยให้คำแนะนำ และแนวทางในการปรับปรุง เพื่อพัฒนาสื่อให้มีคุณภาพ สามารถนำไปเผยแพร่ได้ต่อไป

แนวทางการพัฒนานักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมีความมุ่งมั่นพัฒนาบัณฑิตให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และสังคม ภายใต้ปรัชญาของคณะฯ “มุ่งผลิตนักสื่อสารมวลชนเพื่อพัฒนาสังคม” โดยมีการพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมในการเป็นนักสื่อสารมวลชนมืออาชีพ โดยนักศึกษาจะถูกล่อหลอมให้มีทักษะการจัดการ เนื่องจากจะต้องเป็นผู้ดำเนินการขั้นตอนต่างๆ ได้แก่ การค้นหาข้อมูล การเขียนบท การสัมภาษณ์ การเลือกสถานที่ถ่ายทำ และการตัดต่อภาพ ซึ่งการเรียนรู้นอกเหนือจากการเรียนภาคทฤษฎีในห้องเรียนจะช่วยเพิ่มประสบการณ์ให้แก่ นักศึกษาในการปฏิบัติงาน และสามารถนำไปต่อยอดในโลกการทำงานจริงในอนาคตได้

## กิจกรรมนักศึกษาช่วยเพิ่มพูนทักษะชีวิต

นอกจากนี้ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนยังมีการส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้รู้จักทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ ซึ่งทักษะดังกล่าวมีความสำคัญไม่แพ้การมีความสามารถในเชิงวิชาการ

ในระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 12 “พระนครเกมส์” ซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬารายวัน ประกอบด้วย 13 ชนิดกีฬา รวมทั้งมีการประกวด 5 ประเภท ได้แก่ ผู้อัญเชิญป้าย ผู้อัญเชิญธง ขบวนพาเหรด กองเชียร์ และผู้นำเชียร์ โดยคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ได้ส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาชนิดต่างๆ และการประกวด 5 ประเภท



ผลจากการแข่งขันและการประกวดปรากฏว่า นักศึกษาของคณะฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดผู้สื่อข่าวหญิง รางวัลชนะเลิศ การประกวดผู้นำเชียร์ และรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดผู้สื่อข่าวหญิง โดยรองศาสตราจารย์ สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธาน และมอบถ้วยรางวัลแก่นักกีฬา และผู้ชนะ การประกวดประเภทต่างๆ

สิ่งที่น่าภูมิใจคือ การประกวดผู้นำเชียร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนได้รับรางวัลชนะเลิศ ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 ซึ่งการคว้าชัยชนะในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจเดียวกันของ นักศึกษาที่ได้ฝึกซ้อมอย่างหนักตลอด 3 เดือน ก่อนการแข่งขัน ซึ่งถือเป็นความสำเร็จ และความภูมิใจของชาวคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เป็นอย่างยิ่ง

การใช้กิจกรรมด้านกีฬามาพัฒนา ทุนมนุษย์นั้นเป็นสิ่งที่มีประสิทธิภาพ สามารถ ช่วยพัฒนาและช่วยเยียวยาในเรื่องต่างๆ ได้ไม่ว่า จะเป็นเรื่องสุขภาพ การห่างไกลจากยาเสพติด รวมถึงการปลูกฝังคุณธรรมที่รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ซึ่งจะทำให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและ จิตใจ อีกทั้งยังแสดงออกถึงความสามัคคีในหมู่คณะ ไม่ว่าจะ เป็นในระดับ กลุ่ม สาขาวิชา คณะ หรือ มหาวิทยาลัยให้รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักการเป็น ผู้นำและผู้ตามที่ดี

แนวคิดการบูรณาการของคณะ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชนจึงครอบคลุมในทุกมิติ ไม่ใช่แค่การบูรณาการตามความหมายของการ ประกันคุณภาพการศึกษาเท่านั้น แต่ความหมาย ของคำว่า “การบูรณาการ” ของคณะฯ นั้น จะครอบคลุมไปถึงการส่งเสริมให้ชีวิตนักศึกษา สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และ ประสบความสำเร็จในวิชาชีพควบคู่กันไปด้วย



# คุยเรื่อง หนังสือ กับ พีตอ พีโนมีนา

(คุณณณชัย ศรีศรีวิชัย)

## ความน้อย และความเรียบง่าย คือความงดงาม



คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนจัดโครงการ To be No. 1 เป็นการประกวดภาพยนตร์สั้น ไม่หวังชื่อ "เงินทอง ไม่พียง" ซึ่งถ้วยประทาน ขูลงทองของหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ให้นักเรียนที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวด

ในงานดังกล่าวคณะฯ ได้มีการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับภาพยนตร์สั้น เพื่อเพิ่มพูนความรู้ใหม่ๆ ในด้านวิชาชีพให้แก่ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน โดยเชิญคุณณณชัย ศรีศรีวิชัย หรือพีตอ พีโนมีนา ผู้กำกับภาพยนตร์โฆษณาที่ได้รับรางวัล Cannes Lion จากเมืองคานส์ ซึ่งถือเป็นรางวัลสูงสุดด้านโฆษณาของโลก นอกจากนี้ ยังได้รับรางวัล Gold Lions เป็นเวลา 6 ปี ติดต่อกัน และได้รับการจัดอันดับให้เป็นผู้กำกับหนังโฆษณาที่ได้รับรางวัลมากที่สุดในโลกให้เกียรติมาร่วมพูดคุย

**หนังสือคืออะไร แล้วเราจะทำหนังสืออย่างไรให้มันโดนใจ**

หนังสือคือภาพเคลื่อนไหวที่ใช้เวลาไม่นาน โดยสิ่งแรกที่เรากำลังคิดถึง คือ คนดูอยากจะทำอะไร เพราะปกติความอยากมีก็เกิดจากเรา นั่นคือเราอยากจะทำอะไร และอยากให้คนอื่นสนใจด้วย เพราะฉะนั้นเราจะคิดถึงตัวเองไม่ได้ เราต้องคิดถึงคนดู นั่นคือเมื่อเราทำหนังสือแล้วเขาไม่เข้าใจ แล้วจะไปคาดหวังว่าเขาจะชอบ ซึ่งถ้าเขาไม่ชอบก็ว่าเขาไม่ได้ เพราะเราไม่ได้คิดถึงเขา และเราต้องวิเคราะห์คนดู ซึ่งถ้าวิเคราะห์ผิดเราก็จะทำหนังสือไม่ได้ หนังสือที่ดี ต้องเป็นสิ่งที่ยาวและเกิดประโยชน์ต่อคนดู ต้องสร้างสรรค์สิ่งชม

**เวลาที่พีตอจะค้นหาหัว Content พีตอ มีวิธีการที่จะแนะนำได้หรือไม่**

เลือกเรื่องที่เราว่าดีที่สุดแล้วทำเรื่องนั้น ที่สำคัญที่สุดคือการสังเกตคนรอบตัว สิ่งรอบตัวเราจะพบปัญหา เราจะไม่มีปัญหา ถ้าเราไม่มีสิ่งเข้าไปหา ปัญหา และปัญหาที่แตกต่างนำมาซึ่งไอเดียที่แตกต่าง ภาพยนตร์ที่จะจับใจคนดูได้ต้อง Original ต้องโดนที่สุด และไม่ทำโดยใช่ใครเป็นต้นแบบ กล้าคิดนอกกรอบ และที่สำคัญคือ ภาพยนตร์ควรเป็นธรรมชาติ แต่มีความพิเศษ

การทำภาพยนตร์เหมือนกับการเล่นกีฬา ถ้าเล่นกระด้างกับเต่าให้เพื่อนฟังแล้วเขาไม่สนุก ก็ไม่ทำอะไรหนังสือได้เช่นกัน เราต้องฝึกทำเรื่องให้สนุก ต้องจับใจได้ว่าเล่าอย่างไรให้คนสนใจและหาวิธีเล่าเรื่องที่ไม่มีความเคยเล่า ทำให้มันโดดเด่นของเราเอง

**หนังสือ บทพูดสำคัญหรือไม่ หรือ การเล่าเรื่องด้วยภาพสำคัญกว่า**

จะมีก็ได้หรือไม่ก็ได้ แต่พูดแล้วดีหรือไม่ และถ้าไม่พูดแล้วดีก็ไม่ได้พูด "ความน้อย และความเรียบง่าย คือความงดงาม" หนังสือไม่รัก และถ้าถึงไม่ได้ง่าย

**ความคิดสร้างสรรค์เกิดจากอะไร**

ความคิดสร้างสรรค์เกิดจากความอยาก หรือเกิดจากปัญหา แล้วเราอยากจะทำปัญหาตัวเอง และเป็นคนที่ปัญหาที่ฉลาดและดีกว่า การที่คิดว่าจะไม่มีใครเหมือนเราคนอื่นแล้วทำหนังสือดีกว่าคนอื่นไม่ได้ เป็นวิธีคิดที่ดี

**ถ้าเรามีความกลัวในการจะทำหนังสือ จะทำอย่างไร**

การมีเรื่องกลัวจะทำให้กลัวน้อยลง เอาเวลาที่เรามีความกลัวไปลองลงมือทำ และลองเอามาให้เพื่อนๆ ดูแล้วรับฟังข้อเสนอแนะไปปรับปรุงงานของเรา วิธีสร้างแรงบันดาลใจคือ ต้องมีงานที่ทำ กลัวมันกลัวมันก็ไม่เกิด การลงมือทำเป็นการเริ่มต้นความฝันให้มันสำเร็จ กระบวนการทำจะทำให้เราเรียนรู้ปัญหา ทำให้มันกลายเป็นจริงได้

**ถ้าเรามีเจตน์ที่คิดไม่ออกเราจะทำอย่างไร ให้หลุดหัวเราความคิดออก แต่ยังคงคิดได้ไม่ตี**

อย่าพูดว่าคิดไม่ออก ให้คิดมาแล้วค่อยๆ เทรนมัน มีทุกวันนี้เห็นอะไรก็คิดเป็นภาพยนตร์ ทุกอย่างต้องฝึกฝนเท่านั้น อย่างเรื่องยาเสพติด เราสามารถไปเขียนดูและหาประสบการณ์จากเขาได้ แต่เราต้องมีความอยากที่จะทำมันก่อน จะทำให้เราอยากที่จะเขียนมัน

**การเลือกตัวแสดงเลือกจากอะไร**

เลือกจากคนที่เขาทำให้เรารู้สึกได้ และเขาต้องมีประสบการณ์ร่วมไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง เช่น เป็นหนังเกี่ยวกับคนอีสานก็เลือกคนอีสานเล่น คนที่เล่นเป็นชาวสวนก็ต้องเคยขุดดินเป็น เช่น คนที่เล่นเป็น

ด้อมในหนังโฆษณาของไทยประกันชีวิตเรื่องโอกาส ก็เป็นคนสู้ชีวิต ดังนั้นเวลาที่แสดงออกมาแววตามันจะแสดงอารมณ์ได้ดีกว่าคนที่ไม่มีประสบการณ์จริง มันจะเป็นแววตาแห่งความเข้าใจชีวิต คนๆ นั้นต้องมีประสบการณ์ร่วม แววมตามันจะพุ่งออกมาสามารถกระตุ้นอารมณ์คนดูให้คล้อยตามได้ดี

**การทำหนังสือนำเสนอใจควรทำอย่างไร จำเป็นต้องหักมุมหนังสือหรือไม่**

จริงๆ แล้วไม่หักมุม แต่ต้องไม่บอกคำตอบก่อน หนังสือบางเรื่องมันเก็บประเด็นที่วางจะพูด และมีมันเป็นประเด็นที่น่าสนใจหรือแปลกที่เราจะนำมาทำหนังสือ ถ้ามันไม่น่าสนใจก็อย่าทำ ทำต้องเป็นประเด็นที่น่าสนใจ และเป็นประโยชน์

**พีตอเจอปัญหาในการทำงานบ้างหรือไม่ แล้วแก้ปัญหาเหล่านั้นอย่างไร**

เออเยอะ หนักๆ แต่จะอยู่ที่มีอยู่ แต่ที่เจอปัญหาจนรู้สึกว่าเป็นเรื่องดี คิดเอาแล้วกันว่า มันเยอะขนาดไหน เยอะจนเบียดเบียนทัศนคติว่าปัญหาทุกอย่างเป็นเรื่องดี ปัญหาทำให้เกิดปัญญา คิดโดยใช้หลักพุทธศาสนาช่วยได้ อย่าเสียเวลากับปัญหา ให้ลงมือทำมัน หาทางแก้กันไปดีกว่ามันนั่งจมกับความทุกข์

**ถ้าไอเดียมันตันในการทำหนังสือเราจะทำอย่างไร**

ลองไปทำอะไรใหม่ๆ ที่ต่างไปจากชีวิตประจำวันบ้างก็จะได้ก็จะทำให้เราเจอเรื่องราวใหม่ๆ พบปะผู้คนที่หลากหลายก็จะช่วยได้

ภาพยนตร์ที่จะจับใจคนดูได้  
ต้อง Original ต้องใหม่ที่สุด  
และไม่ทำโดยใช่ใครเป็นต้นแบบ  
กล้าคิดนอกกรอบและ  
ที่สำคัญคือ ภาพยนตร์  
ควรเป็นธรรมชาติ  
แต่มีความพิเศษ



คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศฯ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา  
 ตอนที่ ๑ ที่ห้องประชุมของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา



สัมภาษณ์ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศฯ



ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน หลังจากสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ซึ่งผ่านไปได้ด้วยความเรียบร้อย และรอยยิ้มของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย



## บริการสังคม

### วิทยากรทบทวนแผนสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์การรถไฟฟ้า

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทยมีการจัดทำแผนการสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์ประจำปี เพื่อให้ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารไปยังผู้เกี่ยวข้อง สร้างความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร จึงมีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ประชาสัมพันธ์ของการรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย โดยเชิญอาจารย์ ดร.ชัชวรินทร์ ศิริโปลี และบุคลากรของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนเป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ "การสร้างภาพลักษณ์องค์กรและตราสินค้า" "การทบทวนแผนการตลาดและแผนการประชาสัมพันธ์องค์กร การรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย" และ "การกำหนดกลยุทธ์การตลาดเพื่องานการสื่อสารการตลาด" ในวันที่ 2 - 3 กันยายน 2560 ณ โรงแรมฮิลล์ โคมินต์ บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี



### ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตรายการโทรทัศน์ให้กองทัพเรือ

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ได้รับความไว้วางใจจากกองทัพเรือในการฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกิจการวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "เทคนิคการผลิตรายการโทรทัศน์" ในวันที่ 16 - 20 และ 30 - 31 ตุลาคม 2560 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีองค์ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ตรงด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ และเป็นผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์อย่างมืออาชีพทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยคณาจารย์ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนที่มีประสบการณ์ทั้งทางวิชาการและวิชาชีพในสายงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีมาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้



## บริการสังคม

### อบรมการประชาสัมพันธ์และผลิตสื่อให้ ป.ป.ส.

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "น้าประชาชนสัมพันธ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด" ให้บุคลากรสำนักงาน ป.ป.ส. ระหว่างวันที่ 8 - 10 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมมาดา เคมา มิกกะสิน กรุงเทพฯ เพื่อให้เห็นความสำคัญของงานประชาสัมพันธ์และเป็นการฝึกทักษะการเป็นนักประชาสัมพันธ์เชิงรุก ให้สามารถนำไปพัฒนาการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยสำนักงาน ป.ป.ส. ได้เชิญอาจารย์กรรณิการ์ ไชยะมีนา และอาจารย์กุลธิดา สายพรหม เจ้าหน้าที่และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เพื่อเป็นวิทยากรให้ความรู้และฝึกปฏิบัติในโครงการดังกล่าว



### อบรมผลิตสื่อเพื่อสร้างภาพลักษณ์บ้านเด็กชายปากเกร็ด

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ได้สนับสนุนวิทยากรในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพบพวงมูทศสตร์เพื่อการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด ในวันที่ 12 - 14 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรม Eco Moment Beach Resort จังหวัดเพชรบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสาธารณชนของสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด โดยมีอาจารย์สวันยา มังคะคุปต์และอาจารย์กุลธิดา สายพรหม บุคลากรและนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนที่มีความเชี่ยวชาญในประเด็นต่างๆ ไปร่วมถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้





## การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

“พัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อเผยแพร่สู่ประชาชนอาเซียน”

น. พิพิธภัณฑิ์พื้นบ้านไทยเบ็ง โลกสูง ตำบลโลกสูง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

ในวันที่ 14 - 16 ธันวาคม 2560 ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เพื่อเผยแพร่สู่ประชาชนอาเซียน ณ พิพิธภัณฑิ์พื้นบ้านไทยเบ็ง โลกสูง ตำบลโลกสูง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจทางด้านวัฒนธรรมและสามารถประยุกต์ความรู้ที่เรียนในห้องเรียนไปใช้ในการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมให้แก่ประเทศในประชาคมอาเซียน อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ สืบสานเผยแพร่ สืบทอดวัฒนธรรมที่เป็นมรดกของชาติให้คงอยู่ต่อไป

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้แบ่งกลุ่มถ่ายทำจริง โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคุณณภัทร ฤกษ์ศิริสุข และคุณกิตติชัย จิรเชียรธรรมศิษย์เก่าที่มีประสบการณ์ในฐานะผู้กำกับรายการโทรทัศน์และมิวสิกวิดีโอมาให้ความแนะนำในเรื่องการถ่ายทำ มุมภาพ การเล่าเรื่องและลงพื้นที่ร่วมกับนักศึกษาตลอดเวลา 3 วัน ในการถ่ายทำ นักศึกษาจะได้หัวข้อที่แตกต่างกัน ซึ่งนักศึกษาที่ร่วมโครงการได้ลงพื้นที่หาข้อมูล และถ่ายทำภายในตำบลโลกสูง ซึ่งเป็นไปด้วยความเหน็ดเหนื่อย แต่ทุกคนได้วิบประสบการณ์ตรง อีกทั้งยังได้สัมผัสกับวิถีชีวิตและศิลปวัฒนธรรมของชาวไทยเบ็งโลกสูง

เมื่อดำเนินการถ่ายทำและตัดต่อเรียบร้อยแล้ว ก็ถึงขั้นตอนการรับฟังคำติชมและข้อเสนอแนะ จากวิทยากร และอาจารย์ของคณะฯ ที่ได้ลงพื้นที่ร่วมกัน ตลอดช่วงเวลาเป็นไปด้วยเสียงหัวเราะ ความสนุกสนาน และนำข้อมูลที่ได้จากการเสนอแนะไปปรับปรุงหนังของกลุ่มตนเองให้ดีขึ้น ก่อนนำไปเผยแพร่ต่อไป ทั้งนี้จากการประเมินผลความสำเร็จของโครงการพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจอย่างมากและคิดว่าถ้ามีการจัดโครงการในลักษณะเช่นนี้อีก จะเข้าร่วมโครงการอย่างแน่นอน



## การศึกษาดูงาน

ในวันที่ 16 สิงหาคม 2560 อาจารย์กุลจิรา สายพรหม ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ศึกษาดูงานกระบวนการบันทึกเทปรายการโทรทัศน์ "ทอล์กกะเทยทูไนท์" ณ มงคล อาร์ซีเอ สตูดิโอ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ และจุดประกายความคิดในการเรียนรู้



ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 อาจารย์กุลจิรา สายพรหม พร้อมด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าศึกษาดูงานที่สถานีวิทยุ COOL Fahrenheit ซึ่งเป็นการเพิ่มเติมให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จากการทำงานจริง ได้เห็นถึงการทำงานของมืออาชีพ

## ต้อนรับเยี่ยมชมคณะฯ

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ได้ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย โดยมีการนำชมบรรยากาศการเรียนการสอน และห้องปฏิบัติการต่างๆ ของคณะฯ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ให้การต้อนรับและนำชมสถานที่



## นักศึกษาได้รับรางวัล

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ชนากานต์ ตุ่มศิริ (น้องฟลอยด์) นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่คว้ารางวัลชมเชยในการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 ซึ่งด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน เป็นประธานคณะกรรมการจัดงานมหกรรมลูกทุ่ง ครั้งที่ 19 ซึ่งจัดโดยคณะมนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2560 ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง



## อาจารย์ได้รับรางวัล

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์วีพร จรุงพันธ์เกษม อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยี มีดตีมีเดีย กับรางวัลการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ภูเก็ตชื่อ "งานราชมงคลสร้างสรรค์กับนวัตกรรมที่ยั่งยืนสู่ประเทศไทย 4.0"

